
 

139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 844  —  514. mál.

Fyrirspurn
til fjármálaráðherra um mannauðsstefnu.

Frá Birki Jóni Jónssyni.

Hyggst ráðherra beita sér fyrir því að mannauðsstefnu verði fylgt í rekstri stofnana og
fyrirtækja í eigu ríkisins?


